

ที่ ศธ ๐๔๑๘๗/๖๖๒๒



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต ๕
ถ.สกลมาร্ক อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๖๐

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังเหตุและจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการดำเนินการเฝ้าระวังเหตุเทศกาลวันวาเลนไทน์ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ หรือวันวาเลนไทน์ ในทุก ๆ ปี สื่อสารมวลชนทุกๆแขนง มักจะนำเสนอว่า “วันวาเลนไทน์” เป็น “วันเสียตัวแห่งชาติ” ส่งผลให้เกิดสถานการณ์ไม่เหมาะสมทางเพศและมักจะปรากฏข่าวมีเด็กนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเข้าใช้บริการตามสถานประกอบการที่สุ่มเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ เช่น หอพักรวม (ชาย-หญิง) รีสอร์ท บ้านพัก บังกะโล สวนสาธารณะหรือศูนย์การค้า เพื่อให้เกิดการดำเนินการเป็นไปในเชิงรุกและดำเนินการป้องกันปราบปรามในเชิงสร้างสรรค์ โดยให้เด็กนักเรียนทำกิจกรรมสร้างสรรค์ ออกมารณรงค์เรื่องดี ๆ และขยายความหมายของวันวาเลนไทน์ ว่าเป็นวันแห่งความรักที่มากกว่าวันแห่งความรักเชิงชู้สาวที่เน้นความรักแบบต้องมีเซ็กส์กัน โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้แจ้งโรงเรียนในสังกัด จัดกิจกรรมสร้างสรรค์และเฝ้าระวังเหตุอันไม่เหมาะสมของเด็กนักเรียนในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ โดยจัดพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เพื่อสนธิกำลังกับหน่วยงานราชการอื่น ๆ ในพื้นที่จัดแผนเข้าตรวจพื้นที่เสี่ยงในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและลดความเสี่ยงเหตุพฤติกรรมไม่เหมาะสมด้านเพศและความรุนแรง เพื่อรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ ต่อไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕ จึงขอความร่วมมือให้โรงเรียนในสังกัด โดยเฉพาะโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังเหตุและจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ พร้อมรายงานให้ทราบตามแบบรายงาน ภายในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ หรือรายงาน ทางอีเมล anekponggota@gmail.com เพื่อรวบรวมรายงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาติชาย ชันทำ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โทร. ๐๘-๖๔๖๘-๑๙๓๒

โทรสาร ๐-๔๕๘๗-๐๐๓๘